

# BHXH tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp phát triển BHYT học sinh, sinh viên

14:36 07/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Xác định công tác BHYT HSSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp để giữ vững và tăng diện bao phủ nhóm đối tượng này.**



*BHXH tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp phát triển BHYT học sinh, sinh viên\_Ảnh minh họa*

Ông Đàm Lực Sỹ, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, trong quá trình thực hiện chính sách BHYT HSSV tại địa phương, BHXH tỉnh Sóc Trăng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BHXH Việt Nam, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, sự đồng thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương; cũng như các cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh.

Với nhiều nỗ lực, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh cũng đạt được kết quả khả quan, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 184.477 HSSV tham gia BHYT (đạt 82,54%). Kinh nghiệm những năm học trước cho thấy, những địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao đều có sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo và nhất là sự quan tâm từ phía Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các lớp học, điển hình là thị xã Ngã Năm (91,43%), thành phố Sóc Trăng (88,32%).

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, trong quá trình triển khai BHYT HSSV tại các trường học trên địa bàn còn gặp một số khó khăn nhất định. Thu nhập của một số bộ phận dân cư còn thấp, mức sống của gia đình HSSV ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, không ổn định; Một số nhóm HSSV gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tham gia BHYT nhưng không thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Song công tác vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ BHYT cho các em tại các huyện chưa được quan tâm thực hiện. Nhận thức của một bộ phận sinh viên thuộc khối các trường cao đẳng, trung cấp nghề và cha mẹ học sinh còn hạn chế, chưa thấy rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách cũng như yêu cầu bắt buộc phải tham gia BHYT, chưa nghĩ đến dự phòng cho bản thân mình cũng như gia đình mình lúc ốm đau bệnh tật; một số phòng Giáo dục & Đào tạo, trường học chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường.

Trong khi đó, mức phí BHYT tăng, ngoài mức hỗ trợ 30% của Nhà nước cho HSSV thì ngân sách địa phương chưa có hỗ trợ thêm. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu BHYT của HSSV trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2023-2024, BHXH tỉnh xác định để vận động hơn 200 nghìn em HSSV tham gia BHYT, thật sự là một thách thức không nhỏ đối với một tỉnh mà điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn như tỉnh Sóc Trăng là điều không hề dễ dàng. Do đó, ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới, BHXH tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố tác động đến công tác BHYT học sinh của năm học trước, thống nhất để ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện BHYT học sinh năm học mới, trong đó, tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích sâu về nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp mới để khắc phục và thống nhất tổ chức thực hiện.

Để chính sách BHYT cho HSSV thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp,

các ngành, từ chính quyền địa phương đến các đoàn thể. Vì vậy, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với những đơn vị liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng về thực hiện chính sách BHYT HSSV như: Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/10/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng... Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV tại địa phương một cách đồng bộ và quyết liệt.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng tăng cường, tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thu và cấp thẻ BHYT; trích chuyển đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học; chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT cho phụ huynh và học sinh; phối hợp với Ngành Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HSSV trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2023 - 2024, để thực hiện tốt chính sách BHYT và đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh Sóc Trăng xác định tập trung thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp khai thác, phát triển số HSSV chưa tham gia BHYT nói trên. Cụ thể, tranh thủ tối đa sự quan tâm trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác BHYT HSSV. Đồng thời chủ động phối hợp các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT HSSV từ ngân sách địa phương.

BHXH tỉnh sẽ chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường học, các cơ sở giáo dục đánh giá tình hình, kết quả thực hiện BHYT HSSV, từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp để nâng cao tỷ lệ HSSV tham gia BHYT; trên cơ sở dữ liệu phần mềm thu, sổ thẻ (TST), xuất danh sách HSSV sắp hết hạn thẻ BHYT gửi các nhà trường để vận động HSSV tiếp tục tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các Trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong công tác

tuyên truyền, vận động phụ huynh HSSV tham gia BHYT, phải nêu cụ thể quyền lợi của các em học sinh khi tham gia BHYT; phối hợp để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV, cấp thẻ BHYT kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để các em HSSV tham gia BHYT, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em HSSV, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ mai sau.

**Gia Linh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bhxh-tinh-soc-trang-trien-khai-nhieu-giai-phap-phat-trien-bhyt-hoc-sinh-sinh-vien>